

# บรรณาธิการแถลง

## EDITOR'S NOTE

วารสารที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีที่สาม นับว่าวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีกำเนิดมา ในวงการหนังสือเป็นเวลาดังสามปีเต็มแล้ว ซึ่งถ้าจะรวมหน้ากระดาษทั้งหมดที่ได้ออกพิมพ์ไปแล้วก็ราว ๆ ๒,400 หน้า และจำนวนบทความทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง ทั้งนี้ย่อมเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคณะผู้จัดทำวารสารที่ได้รับ ความอุปถัมภ์และความร่วมมือจากท่านสมาชิกผู้อ่านและท่านที่ช่วยเขียนบทความให้แก่วารสารด้วยดีตลอดมา ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นหวังที่จะหาทางเผยแพร่วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์นี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในหมู่ประชาชนชาวไทย อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับความสนับสนุนและอุปการคุณของท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่จะหาทางช่วยเหลือเสริมให้วารสารนี้ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายออกไปเรื่อย ๆ โดยไม่หยุดยั้งด้วย

ท่านผู้อ่านคงจะยังจำได้ว่า ในบรรณาธิการแถลงประจำฉบับที่ 2 ของปีที่ 3 นั้น บรรณาธิการ ได้เรียนแถลงไว้ว่า จะได้เพิ่มข้อความที่ปกของวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ว่า "วารสารนี้เป็นวารสารรายสามเดือนที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีข้อความทำนองเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ถูกต้องตามลักษณะของวารสารดังกล่าวด้วย" นอกจากนี้ เกี่ยวกับการย่อเรื่องบทความต่าง ๆ ก็ได้แถลงไว้ว่า หากผู้ย่อเรื่องเป็นเจ้าของบทความนั้นเองหรือเป็นเจ้าของหน้าที่ในคณะผู้จัดทำวารสารแล้ว ก็จะไม่ลงชื่อไว้ แต่ถ้าผู้ย่อเป็นบุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวมานี้จะได้ลงชื่อผู้ย่อกำกับไว้ด้วยทุกครั้ง อย่างไรก็ตามปรากฏว่า ในวารสารฉบับต่อมา คือฉบับที่ 3 หากได้มีข้อความดังกล่าวบรรจุอยู่ไม่ ทั้งนี้เป็นเพราะความเร่งรีบและความฉุกระหุกในระยะนั้น ทำให้หลงลืมไป บรรณาธิการจึงขอถือโอกาสเรียนขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และจะได้แก้ไขให้เป็นการถูกต้องต่อไป พร้อมทั้งขอแถลงให้ทราบว่า ผู้ที่กรุณาช่วยย่อเรื่อง "พัฒนา พัฒนาคาสตร์และรัฐประศาสนพัฒนา" ในฉบับที่แล้วคือ อาจารย์เพ็ญศรี ฉายวานนท์ อาจารย์ประจำฝ่ายวิจัยของคณะ ฯ นั้นเอง

สำหรับวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับนี้ ท่านผู้อ่านคงจะสังเกตเห็นว่า ได้บรรจุ เรื่องเกี่ยวกับผลการประชุมขององค์การรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภาคตะวันออก (EROPA) ซึ่ง ได้ประชุมกันที่ศาลาต้นติธรรมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่ เรื่องการประชุมดังกล่าว เป็นที่สนใจกันมาก บรรณาธิการเองรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่ไม่น้อย จึงได้นำ เยาวรายงานการประชุมที่ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดทำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยครบชุด พร้อมทั้งสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บรรยาย ในวันเปิดประชุมอีก 3 เรื่อง มาตี พิมพ์ไว้ในที่แห่งเดียวกัน ซึ่งย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่า ท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ ประชุมขององค์การเอโรปาคงทั่วแล้วโดยละเอียด และอาจจะได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จาก เรื่องนี้บ้างตามสมควร

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้ลงเรื่องดังกล่าว โดยครบชุดแล้วก็ตาม ทางกองบรรณาธิการ ยังได้บรรจุบทความสำคัญอันควรแก่การสนใจเป็นอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องความสำคัญ ของแผนในการบริหารราชการ ซึ่ง ฯพณ ฯ พลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ได้ บรรยายต่อที่ประชุมสัมมนาพัฒนาผู้บริหารเมื่อวันที่ 1-6 ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

นอกจากเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของวารสารดังกล่าวแล้ว ทางกองบรรณาธิการยังได้จัดทำบรรณานุกรมแยกประเภทบทความต่าง ๆ ที่ได้นำลงพิมพ์ไว้ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 3 ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงเล่มสุดท้ายตามรายชื่อผู้เขียนและตามหัวข้อวิชาเพื่อความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้าได้โดยง่าย ทั้งนี้ โดยทำเป็นรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่นเคยปฏิบัติมาแต่ ก่อน เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำบรรณานุกรม บรรณาธิการขอขอบคุณอาจารย์ ศิริจันทร์ สุจริตกุล เป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมจัดทำและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลายประการ

ความเปลี่ยนแปลงในองการวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาท บรรณาธิการ ใคร่ขอแสดงความชื่นชมและท่านผู้อ่านได้ สนับสนุนด้วย ก็ขอว่า กรุณาเตรียมช่วย พลพัฒนาฤกษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการซึ่งได้มาร่วมงานการจัดทำวารสารในช่วงระยะเวลาดำเนินการอันดีมาของ จากไปเสียอีก เนื่องจากย้ายไปทำงานที่สำนักข่าวสาร อเมวิกัน (USIS) เมื่อเดือนมีนาคมนี้ บรรณาธิการ ขอขอบคุณคุณคุณละมัย ในความช่วยเหลือและไม่ตรีจากที่ได้แสดงไว้ และรู้สึก

เดียดายที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันเพียงระยะเวลาอันสั้น ในการนี้ ทางคณะฯ ได้ขอให้ ร.ต. จักรกฤษณ์ นรนิติผลตุงการ ร.น. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม “ดีมาก”) อาจารย์ประจำฝ่ายการต้อนรับหน้าที่แทนคุณเสริมชัยต่อไปด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง บรรณาธิการขอต้อนรับคุณจักรกฤษณ์ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนที่จะจบคำแถลงนี้ บรรณาธิการใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่า วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรากฏออกมาในบรรณโลกนับเป็นเวลาครบ 3 ปีเต็ม ๆ แล้ว โดยยึดมั่นในแนวทางที่จะสร้างไว้ซึ่งความเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับศาสตร์ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินตลอดมา แม้กระนั้นก็ตาม ทางคณะผู้จัดทำก็มุ่งหวังที่จะปรับปรุงมาตรฐานวารสารฉบับนี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ในการเริ่มศักราชที่สี่ของวารสารในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ก็จะได้พยายามปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจแก่ท่านสมาชิกที่เป็นนักบริหาร นักปกครองและนักศึกษายิ่งขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้นำเอาเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาการบริหารราชการซึ่งได้ประชุมอภิปรายกันในการสัมมนาพัฒนานักบริหารมาตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย นับว่าเป็นการนำเอาปัญหาทางปฏิบัติซึ่งประสบกันอยู่ทั่วไปในวงการบริหารราชการของรัฐบาลมาลงสู่ฉบับบทความและแนวความคิดทางด้านวิชาการซึ่งได้นำเสนอเป็นประจำอยู่แล้ว

บรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกทั้งหลายได้โปรดให้ความสนับสนุนแก่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ต่อไปและกรุณาแจ้งหรือชักชวนท่านผู้อื่นที่สนใจให้กรุณาบอกรับเป็นสมาชิกวารสารนี้ด้วยก็จะเป็นพระคุณแก่คณะผู้จัดทำและคณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นอย่างสูง

บ.ก.